



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านย่านขาด  
หมู่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอดงตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) เลขที่ E 1/2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอดงตาล จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านย่านขาด หมู่ 3 ตำบลทับหมัน อำเภอดงตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันกำหนด จำนวน 1 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ราคากลาง 2,724,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,362,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่หน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันเชื่อถือ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ในวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอตะพานหิน ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

กำหนดวันอบรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘-๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยบริษัท ปีส โดเมนชั่น จำกัด

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๖๘-๗๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ทำให้การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์โตทัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน